



Title :	ทูตจีนเยือนเชียงราย เยี่ยมสถานที่สำคัญ ชม ร.ร.พานิชย์ชร. - มพล. - แม่น้ำโขง
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	จีน
Source :	เชียงรายทูตยุค, ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 หน้า 5
Date :	22 ธ.ค. 2011

ทูตจีนเยือนเชียงราย เยี่ยมสถานที่สำคัญ ชม ร.ร.พานิชย์ชร.-มพล.-แม่น้ำโขง



ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายถ่าน มู่ เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย โดยมาเยี่ยมคนเชียงรายเชื้อสายจีนที่สมาคมจงหัว เยี่ยมชมกิจการด้านการศึกษาระดับภาษาจีนของโรงเรียนพานิชย์การจังหวัดเชียงราย สภามันชงจื้อและศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเยี่ยมชมสภาพแม่น้ำโขง ที่อ.เชียงแสน

นายถ่าน มู่ กล่าวว่ ตนมีความยินดีที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง จังหวัดเชียงรายน่าจะถือได้ว่าเป็นจุดกึ่งกลางของอนุภูมิภาคนี้ที่มีความสำคัญ ทั้งจีนเองโดยเฉพาะมณฑลยูนนานก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมามีจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับประเทศจีนผลักดันด้านการค้าและการลงทุนมาด้วยดีโดยตลอด ด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีเส้นทางผ่านทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ โดยเฉพาะเส้นทางถนน R3A เชื่อมเชียงราย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต ซึ่งหากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ที่อำเภอเชียงของสร้างเสร็จ จะเป็นช่องทางที่จะเชื่อมต่อจีนกับอาเซียนโดยผ่านประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าจากการค้าขายและการท่องเที่ยวของเชียงรายเพิ่มขึ้นด้วยอย่างมาก

จังหวัดเชียงรายมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนในอนาคตเป็นอย่างดี มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนเช่น โรงเรียนพานิชย์การจังหวัดเชียงราย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายถ่าน มู่ กล่าวและว่า

นโยบายของจีนต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเชื่อมต่อกับอาเซียน ตนจึงพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความสัมพันธ์และการค้าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี มีเกิดเมืองท่าขึ้นหลายแห่ง มีการเดินเรือเกิดขึ้นอย่างมาก แต่ก็มีอุปสรรคกับปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำโขงเกิดวิกฤติอย่างไม่เคยมีมาก่อน และหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าจีนเป็นต้นเหตุ ซึ่งทางรัฐบาลจีนได้เคยชี้แจงไปแล้วว่า เชื้อนในจีนตอนใต้ส่งผลกระทบน้อยมาก เพราะเป็นเขื่อนกักน้ำครั้งเดียวในรอบหนึ่งปี เมื่อได้น้ำตามต้องการก็จะปล่อยน้ำลงแม่น้ำไป

ส่วนด้านเส้นทางรถไฟรางคู่จากเมืองคุนหมิง ผ่านมณฑลยูนนาน เข้า สปป.ลาว ซึ่งจะเข้าสู่ประเทศไทยที่จ.หนองคาย เพื่อมุ่งตรงเข้ากรุงเทพฯ ใช้รถไฟความเร็วสูง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้สามารถเดินทางจากคุนหมิง-กรุงเทพฯ ใช้เวลาเพียงแค่ 5 ชั่วโมง หากมีเส้นทางสายคุนหมิง-เชียงรายในอนาคต จะใช้เวลาการเดินทางเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น นายถ่าน มู่ กล่าว